

Journal of Education Studies

Volume 42
Issue 4 October - December 2014

Article 13

10-1-2014

วิจัยกระแสการศึกษาโลก

ศรัโฆร โษติจิรวัฒนา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

โษติจิรวัฒนา, ศรัโฆร (2014) "วิจัยกระแสการศึกษาโลก," *Journal of Education Studies*: Vol. 42: Iss. 4, Article 13.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol42/iss4/13>

This Article is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

จับกระแสการศึกษาโลก Capture World Movement in Education

ศรีไพร โชติจิรวัดนา

ครูชาวอินเดียขาดสอนนานถึง ๒๓ ปี

โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียเปิดเผยว่า มีครูขาดสอนเป็นเวลาถึง ๒๓ ปี เธอชื่อว่า สันกิตา คัชยัพ ได้รับการบรรจุงานในตำแหน่งครูวิชาชีววิทยา เมื่อปี ค.ศ. 1990 ที่โรงเรียนในเมืองเดวาลี จากนั้นเธอก็ขาดงานเป็นเวลาถึง ๓ ปี ในปี ค.ศ. 1994 สันกิตาถูกย้ายไปสอนในโรงเรียนที่เมืองอินดอร์ เธอยื่นเรื่องขอลาคลอด และไม่กลับมาทำงานอีกเลย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านการศึกษาของรัฐมัธยมประเทศชี้แจงว่า ครูรายนี้จะต้องถูกให้ออกจากราชการเพราะจำนวนเวลาการหยุดงานที่อาจจะทำสถิติสูงสุดในระดับประเทศ

ครูใหญ่ของโรงเรียนต้นสังกัดของสันกิตาในเมืองอินดอร์ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนได้ส่งจดหมายเตือนไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรของสันกิตาหลายฉบับ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับมาแม้แต่ครั้งเดียว

โรงเรียนแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้มีครูวิชาชีววิทยาจำนวน ๓ อัตรา แต่มีครูมาทำงานประจำเพียงแค่ ๒ อัตราเท่านั้น เพราะอัตราที่สาม ยังคงเป็นตำแหน่งงานของสันกิตาอยู่ ทั้งๆ ที่เธอขาดงานมานานแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหน่วยงานการศึกษาประจำเมืองอินดอร์ได้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานการศึกษาประจำเมืองหลวงของรัฐเพื่อร้องขอให้สันกิตาต้องถูกออกจากราชการ แต่หน่วยงานการศึกษาของรัฐมัธยมประเทศกลับยังไม่ยอมดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

โรงเรียนรัฐบาลของอินเดียมีปัญหาการขาดงานเกิดขึ้นอย่างมาก จากการศึกษาของธนาคารโลกเมื่อปี ค.ศ. 2004 มีครูของโรงเรียนรัฐถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ที่หายตัวไปจากการทำงานประจำ เมื่อมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนประถมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าพบว่า มีครูมาทำงานสอนหนังสือจริงๆ เป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของอัตราตำแหน่งทั้งหมด

เดอะนิสเทลเลอร์

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

โลบีเรียสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อป้องกันอีโบล่า

รัฐบาลโลบีเรียออกมาตรการควบคุมไวรัสอีโบล่าที่กำลังแพร่ระบาด ล่าสุดได้ประกาศสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว ป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนมาอยู่รวมกัน ช่วยหยุดการระบาดของอีโบล่า

นางเอลเลน จอห์นสัน เซอร์ลีฟ ประธานาธิบดีโลบีเรีย กล่าวว่า นอกจากปิดโรงเรียนแล้ว บางชุมชนในหลายพื้นที่จะถูกสั่งกักบริเวณด้วย โดยมีทหารคอยอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลในกรุงมันโรเวีย เมืองหลวง มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบล่าจำนวนมาก โรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเดินทางไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านพักแทน ส่วนองค์การมนุษยธรรมของสหรัฐฯ ในโลบีเรีย ประกาศอพยพอาสาสมัครราว ๓๕๐ คน ออกจากโลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และกินีแล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศอย่างรุนแรง

การติดเชื้อไวรัสอีโบล่านั้น ลักษณะการแพร่เชื่อนั้นจะมาจากการสัมผัส หรือโดนของเหลวของผู้ติดเชื้อเช่นน้ำลาย หรือเหงื่อ ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากถึงร้อยละ ๙๐ แต่ผู้ป่วยอาจมีโอกาสรอดหากได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่าแล้ว ๑,๒๐๑ คน ในประเทศกินี โลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๖๗๒ ราย หลังไวรัสอีโบลาระบาดครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ประเทศกินี จากนั้นได้แพร่ไปยังประเทศที่กล่าวไปข้างต้นอย่างรวดเร็ว

บีบีซี นิวส์

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ขลิบประท้วง ขอให้ปฏิรูปการศึกษาเรียนฟรี

นักเรียนในกรุงซันตืออาโก ประเทศชิลี ออกมาเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลขลิบปฏิรูประบบการศึกษาเนื่องจากระบบการศึกษาในปัจจุบันที่มีรากฐานในสมัยอดีตผู้นำเผด็จการออกุสโต ปิโนเช ได้มีการเก็บค่าเล่าเรียนแพง โดยผู้ประท้วงต้องการให้รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียนตั้งแต่ระดับโรงเรียนประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย

เอเอฟพี

๕ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนในประเทศจีนสร้างลู่วิ่งบนดาดฟ้าแก้ปัญหาขาดแคลนพื้นที่

โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองเทียนไถ มณฑลเจ้อเจียงได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ในเมืองใหญ่ โดยสร้างลู่วิ่งขนาด ๕ ลู่วิ่ง ความยาว ๒๐๐ เมตร ใช้พื้นที่ทั้งหมดรวม ๓,๐๐๐ ตารางเมตร บนดาดฟ้าของอาคารเรียน ถือเป็นลู่วิ่งบนดาดฟ้าตึกแห่งแรกของประเทศจีน ลู่วิ่งนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายนซึ่งถือเป็นวันแรกเริ่มของปีการศึกษาใหม่ของจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุว่า ลู่วิ่งใหม่จะช่วยให้นักเรียนราว ๑,๖๐๐ คน สามารถออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งประเภทต่างๆ ได้

ทีมสถาปนิกคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยโดยถัดจากลู่วิ่งด้านนอกสุดจะมีกำแพงแก้วความสูง ๑.๘ เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนพลัดตกจากอาคาร เช่นเดียวกับพื้นที่ถัดจากลู่วิ่งด้านใน ที่จะมีการสร้างรั้วสแตนเลส เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้คุณครูเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กๆ ได้อีกด้วย

เดอะนันฟาง อินไซด์เดอร์

๔ กันยายน ๒๕๕๗

ครูชาวจีนยังคงสอนหนังสือ แม้มีลูกศิษย์มาเรียนเพียงคนเดียวในโรงเรียน

ครูจ้าว เกาจิง วัย ๕๙ ปี ครูชาวจีน ผู้สอนนักเรียนในชั้นที่มีอยู่เพียงคนเดียวของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ชวนเอิ้น ในมณฑลเหอเป่ย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงบนเขา โรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายคนออกจากโรงเรียนเนื่องจากครอบครัวได้ออกไปทำงานในเมืองต่างๆ จนถึงขณะนี้เหลือนักเรียนเพียงคนเดียว คือ เด็กชายหวัง เวินฉิง ซึ่งครูจ้าวยังคงสอนวิชาพื้นฐานให้เด็กชายหวัง คือ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ส่วนหลักสูตรอื่นๆ มีการเรียนผ่านการศึกษาทางไกล เช่น วิชาศิลปะ และดนตรี สำหรับเมืองแห่งนี้ มีโรงเรียน ๓๖ แห่ง และมีครูผู้สอนและนักเรียนไม่ถึง ๑๕ คน

เกรทนิวส์

๓ กันยายน ๒๕๕๗

นักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐฯ พัฒนา “ยาทาเล็บป้องกันหญิงถูกมอมยาสลบ”

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทคาโรไลน่า สหรัฐอเมริกา ได้พัฒนายาทาเล็บพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาหญิงถูกมอมยาสลบ โดยใช้สีที่มีเล็บทาดด้วยสารพิเศษจุ่มลงใน เครื่องดื่มเพื่อสังเกตว่า ตัวเองกำลังถูกมอมยาหรือไม่ สีของเล็บจะเปลี่ยนไปถ้ามีการวางยา สารทาเล็บพิเศษนี้ เป็นสินค้าของบริษัทแพชั่นแห่งแรกๆ ที่ทำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูก ล่วงละเมิดทางเพศ สามารถใช้ได้ขณะไปงานเลี้ยงสังสรรค์ ทำให้ผู้หญิงมีอำนาจที่จะปกป้อง คุ่มครองตัวเอง

ที่ผ่านมา หน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐฯ รายงานว่า มีผู้หญิงสหรัฐฯ ๑ ใน ๕ เคยถูกข่มขืนอย่างน้อย ๑ ครั้งในชีวิต ในกลุ่มนี้ จำนวน ๑ ใน ๓๖ อยู่ในวัยเรียนมหาวิทยาลัย สำหรับยาสลบมักถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง และเป็นยาอันตรายที่ยากจะป้องกันเนื่องจากเป็นยาที่ ไร้สีและกลิ่น ผู้ที่ดื่มยานี้จะมีอาการอ่อนแรงและหมดสติ

วอชิงตันไทม์

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ผู้เรียบเรียง

นางสาวศรีไพร โชติจิรวัดนา เจ้าหน้าที่บริการการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ อีเมล: sripraic@hotmail.com